

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 28 มิ.ย - 5 ก.ค. 2566

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย - 2 ก.ค 2566 มีรายงานผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ จำนวน 21 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดสกลนคร สระแก้ว มหาสารคาม ยโสธรและอำนาจเจริญ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดหลายชนิดเห็ดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ มีทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษ เมื่อเห็ดอยู่ในระยะดอกตูมจะมีความคล้ายคลึงกันมาก จึงอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมาปรุงประกอบอาหารได้ ชาวบ้านที่ออกไปหาเก็บเห็ดป่าเพื่อนำมาบริโภคหรือจำหน่าย แม้จะมีความชำนาญเรื่องการเก็บเห็ดอยู่แล้ว แต่จะต้องตรวจสอบและเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บมาปรุงอาหารหรือจำหน่าย
- วันที่ 3 ก.ค. 2566 กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาอากาศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน เบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการในโรงพยาบาลต้นแบบ 6 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร

## จับตา... ไม่ประมาท... " โรคฝีดาษวานร "

โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 โรคฝีดาษวานรนั้นพบได้ในสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระจับปี่ หนูป่า เป็นต้น คนติดโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื่อหรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด รวมทั้งการกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ โรคนี้ยังสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้หากมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วย ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยรวม 91 รายในประเทศไทย และขณะนี้แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลกองระบาดวิทยา/กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจำนวน 21 ราย เดือนมิถุนายน พบผู้ป่วยจำนวน 48 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 41 ราย ชาวต่างชาติ 7 ราย พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ตและปทุมธานี โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก การไม่สวมถุงยางอนามัย การไม่ได้สังเกตอาการผิดปกติของคู่่นอน กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือเครือข่ายที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน เช่น โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สถานประกอบการสุขภาพประเภท สปา ชวนำ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำในการสังเกตอาการโรคฝีดาษวานรสำหรับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สำหรับผู้ป่วยสงสัยหรือป่วยเป็นโรคฝีดาษวานรควรรีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยแจ้งอาการและประวัติเสี่ยงโดยละเอียด



### ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ให้ทราบถึงข่าวการระบาดของโรคฝีดาษวานรที่กลับมาระบาดอีกครั้ง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค การติดต่อ อาการและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค หากมีอาการสัมผัสผู้ป่วยภายใน 21 วัน ให้สังเกตตนเองหากมีอาการเหล่านี้ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือปวดหลัง ต่อมำเหลืองโต บริเวณหลังหู คอ ขาหนีบ มีอาการเจ็บคอ คัดจมูก ไอ มีผื่น มีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือบริเวณมือ เท้า หน้าอก ใบหน้าและปาก ให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยแจ้งอาการและประวัติเสี่ยงทันที

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน  
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ  
oic.ddc@gmail.com  
02-5903832  
www.ddc.go.th/oic

## อ้างอิง

- <https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=35251&deptcode=>
- <https://www.one31.net/news/detail/63770>
- <https://www.hfocus.org/content/2023/07/27934>
- ข่าวจาก สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
- ข้อมูลจาก : การเฝ้าระวังการระบาด กรมควบคุมโรค สัปดาห์ที่ 26 ( 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566)
- ขอบคุณภาพจาก : <https://theactive.net/news/public-health-20230602/>